

Talahanayan ng Kategoriya ng Pag-uuri

- Ipinakikita ng talahanayang ito ang mga kategoriya ng pag-uuri na kung saan umaangkop ang pangkalahatan, pinakakaraniwang basura sa bahay at mga item na nareresiklo. Maaaring umangkop ang mga item na ito sa iba't ibang kategoriya depende sa materyal na kung saan ginawa ang mga ito, o laki, timbang ng mga ito, atbp.
- Hindi maaaring itapon ang mga nareresiklo at basurang nilikha ng mga negosyo sa alinmang lugar ng pagkolekta ng lungsod.
- Sasailalim sa mga pagbabago ang mga kategoriya ng ito sa hinaharap.

Nasusunog na basura ⇨ BG Hindi nasusunog na basura ⇨ NBG Mga item na malalaking basura ⇨ LGI Mga basyong lata at metal ⇨ ECM Mga nareresiklo na kinokolekta sa komunidad ⇨ CR Maliliit na kasangkapang pambahay ⇨ SHA Mga sisidlan at pampakete na plastik ⇨ PC Mga item na nireresiklo ng tagagawa ⇨ MR Mga item na hindi makokolekta o mapoproseso ng lungsod ⇨ NO
 ! ⇨ Ang mga item na mas mahaba sa 60 cm na hindi kasya sa mga nakatalagang bag ng basura, o iyong tumitimbang ng mahigit sa 6 na kg, ay mga item na malalaking basura.

A B C D F G H K L M

#	Item	Kategoriya	Pahina	Paraan ng Pagtatapon	
	1.8 litrong boteng kristal	Mga boteng kristal	CR	7	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig. Subukang ibalik ang mga ito sa tindahan kung saan mo binili ang mga ito.
		Mga takip (mga panloob na plug)	PC	4	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.
A	Aerosol na pag-spray na fire extinguisher		ECM	5	Gamitin ang laman at itapon ang mga ito nang hindi nilalagyan ang mga ito ng mga butas.
		Aluminyo na pamprotektang sa ilamsik (para sa mga gas range)	NBG	9	
B	Baso	NBG	9	Ibalot ang mga nabasag na item sa matibay na papel at isulat kung ano ang nasa loob ng papel.	
	Basurang papel	CR	6	Ilagay ang mga ito sa isang papel na bag o ibalot ang mga ito at itali gamit ang pisi sa buhol na hugis krus.	
C	Ceramics	NBG	9	Ibalot ang mga nabasag na item sa matibay na papel at isulat kung ano ang nasa loob ng papel.	
D	Damit	CR	7	Itali ang mga ito gamit ang pisi o ilagay ang mga ito sa isang bag. Itapon ang marumi o punit gaya ng nasusunog na basura.	
	Damit na panloob	CR	7	Itali ang mga ito kasama ang iba pang damit gamit ang pisi sa buhol na hugis krus o ilagay ang mga ito sa isang bag. Itapon ang marumi o punit gaya ng nasusunog na basura.	
	Damo	BG	8	Alising mabuti ang anumang dumi, kung mayroon kang mahigit sa tallong bag, dalhin nang direkta ang mga ito sa Sentrong Pangkapoligiran.	
	De-gulong na maleta	NBG (!)	9	10	
	Desiccant (silica gel)	BG	8		
	Diatomeaceous na produktong lupa	NBG (!)	9	10	
F	Film (potograpiya)	Mga case na plastik	PC	4	
		Mga kahong gawa sa papel	CR	6	
		Negatibo ng film	NBG	9	
	Foam para sa bulaklak	PC	4	Alisan ng tubig ang mga ito nang mabuti. Itapon ang mga nabali bilang tapos na produkto bilang hindi nasusunog na basura.	
Fusuma (Mga Japanese na dumudulas na panel)	LGI	10			
G	Gulay-gulay na basurang papel	BG	8	Basain ang mga ito ng tubig.	
H	Hibachi (device na pampaint)	NBG (!)	9	10	
	Hinabang mga banig	Plastik	NBG	9	Putulin at ilagay ang mga ito sa mga nakatalagang bag ng basura.
		Soft rush	BG	8	Putulin at ilagay ang mga ito sa mga nakatalagang bag ng basura.
Hindi nababasang papel	BG	8	Hindi nareresiklo.		
K	Kagamitang pang-ski at snowboard	Damit	BG	8	Hindi nareresiklo.
		Mga board / Mga ski (kasama ang ski pole)	LGI	10	
		Mga goggles	NBG	9	
	Mga sapatos	NBG	9		
Kahoy	Mga kahoy / Pinutol na sangay		BG	8	Putulin ang mga ito sa habang 60 cm o mas maikli at kapal na 15 cm o mas manipis, kung mayroon kang mahigit sa tallong bag ng mga ito, o napakahaba ng mga ito para magkasya sa mga nakatalagang bag ng basura, dalhin nang direkta ang mga ito sa Sentrong Pangkapoligiran (dapat putulin sa haba na 2 metro o mas maikli at kapal na 15 cm o mas manipis).

#	Item	Kategoriya	Pahina	Paraan ng Pagtatapon		
K	Kahoy	Mga produktong gawa sa kahoy / Mga piraso ng kahoy	BG (!)	8	10	Putulin ang mga ito sa habang 60 cm o mas maikli at kapal na 15 cm o mas manipis, kung mayroon kang mahigit sa tallong bag ng mga ito, o napakahaba ng mga ito para magkasya sa mga nakatalagang bag ng basura, dalhin nang direkta ang mga ito sa Sentrong Pangkapoligiran (dapat putulin sa haba na 2 metro o mas maikli at kapal na 15 cm o mas manipis).
		Karpet	BG (!)	8	10	
	Karton	CR	6	Patagin ang mga ito at itali gamit ang pisi sa buhol na hugis krus.		
	kawad	ECM	5			
	Kimono	CR	7	Itali ang mga ito gamit ang pisi sa buhol na hugis krus o ilagay ang mga ito sa isang bag. Itapon ang marumi o punit gaya ng nasusunog na basura.		
	Kombinasyon ng microwave at convection na mga oven	LGI	10	Hindi makokolekta o mapoproseso ang mga item na inalis ng mga kontratista.		
	Kotatsu	LGI	10			
	Kubyertos	Ceramic / Salamin / Plastik	NBG	9	Ibalot ang mga nabasag na item sa matibay na papel at isulat kung ano ang nasa loob ng papel.	
			Metal	ECM	5	
			Papel / Kahoy	BG	8	
L	Langis	Iba pang uri ng langis	NO	16		
		Mga langis na panluto	BG	8	Gumamit ng tela o papel para ibabad ang mga ito, o patagin ang mga ito gamit ang mga pampalapot at balutin ito sa papel. Maaaring dalhin ang mga ito sa isang sentro ng pagkolekta para sa mga nareresiklo (gulay lamang, mangyaring tingnan ang p. 15).	
Langis ng motor	NO	16	Konsultahin ang tindahan kung saan mo binili mo ang mga ito.			
Lipstick (mga tubo)	NBG	9	Ubusin ang laman.			
Luwad (para sa gawang-kamay)	Hindi papel	NBG	9			
	Papel	BG	8			
M	Makinayang pang-agrikultura	NO	16	Konsultahin ang tindahan kung saan mo binili mo ang mga ito.		
	Maliliit na fridge / Mga refrigerator / Mga freezer	MR	11	Saklaw ng Batas sa Pagresesiko ng mga Kasangkapang Pambahay.		
	Maruming langis (mga langis)	NO	16	Konsultahin ang tindahan kung saan mo binili mo ang mga ito.		
	Mg kable ng kuryente	NBG	9	Putulin ang mga ito sa haba na 2 metro o mas maikli.		
	Mga 18 litrong drum	ECM	5	Gamitin ang laman at banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.		
	Mga abo	NO	-	Maaaring itapon ang kakaunting dami bilang nasusunog na basura.		
	Mga adapter na AC	SHA	12			
	Mga air conditioner (kasama ang mga yunit na panlabas)	MR	11	Saklaw ng Batas sa Pagresesiko ng mga Kasangkapang Pambahay.		
	Mga aklat	CR	6	Itali ang mga ito gamit ang pisi sa buhol na hugis krus.		
	Mga album ng litrato	BG	8	Hindi nareresiklo.		
Mga alpombra		BG (!)	8	10	Putulin ang mga ito at ilagay sa mga itinatagang bag. Itapon ang mga iyon na hindi kasya bilang mga item na malalaking basura.	
	Mga aparador	LGI	10			
Mga aparador / Mga istante ng libro	LGI	10				
Mga artisyal na bulaklak	NBG	9				
Mga backpack	Balat / Tela	BG	8	Itapon ang mga bahaging metal na maaaring mabilis na matanggal bilang hindi nasusunog na basura.		
	Hindi balat o tela	NBG	9			
Mga bag at tubo para sa infusyon (para sa medikal na pangangalaga sa bahay)	BG	8	Dapat sunugin para sa mga kadahitang pangkalinisan.			

	Item	Kategorya	Pahina	Paraan ng Pagtatapon		
M	Mga bag na papel	CR	6	Ilati ang mga ito gamit ang pisi sa buhol na hugis krus kasama ng basurang papel.		
	Mga bag na plastik / Mga bag na plastik na may zipper	NBG	9			
	Mga bag sa pag-dry clean	NBG	9			
	Mga bakal na dumbbell	ECM (!)	5 10			
	Mga balat ng itlog	BG	8			
	Mga ballpoint pen	NBG	9			
	Mga banig na gawa sa tapon	BG (!)	8 10			
	Mga basura sa kusina (mga tirang pagkain)	BG	8	Lubusang tuyuin ang mga ito.		
	Mga baterya	Mga bateryang hugis butones	NO	-	Dalhin ang mga buton na baterya sa mga kasalang lokasyon ng pagkolekta.	
		Mga bateryang Lithium-ion	NO	13	Konsultahin ang tindahan kung saan mo binili mo ang mga ito o ang isang kasalang lokasyon ng pagreresiklo.	
		Mga bateryang Ni-Cd	NO	13		
		Mga bateryang NiMH	NO	13		
		Mga tuyong baterya at baterya na hugis-barya	CR	7		
	Mga baterya	NO	16	Konsultahin ang tindahan kung saan mo binili mo ang mga ito.		
	Mga baterya para sa mobile	SHA	12			
	Mga bateryang alkaline	CR	7			
	Mga bathub ng sanggol	LGI	10			
	Mga bato	NO	-			
	Mga baunan (gamit sa bahay)	Aluminyo	ECM	5		
		Papel / Kahoy	BG	8		
		Plastik	NBG	9		
	Mga bentilador	NBG (!)	9 10			
	Mga binder (plastik)	NBG	9			
	Mga bisikleta	LGI	10			
	Mga blade	NBG	9	Ibalot ang mga ito sa matibay na papel at isulat kung ano ang nasa loob ng papel.		
	Mga bloke (konkreto)	Koleksiyong pambahay	10	Maaari naming kolektahin ang hanggang 100 kg sa pamamagitan ng serbisyong pagkolekta sa bahay sa halagang 800 yen kada 50 kg. Hindi makokolekta o mapopreseso ang mga item na inalis ng mga kontralista.		
	Mga blood pressure gauge	Elektroniko	NBG	9	Alisin ang mga baterya.	
		Mercury	CR	7	Ibalot ang mga nabasag na item sa matibay na papel, isulat kung ano ang nasa loob ng papel, at itapon ang mga ito bilang hindi nasusunog na basura.	
	Mga bola (baseball, soccer, tennis, atbp.)	BG	8			
	Mga bola ng bowling	NBG (!)	9 10			
	Mga bombilya ng ilaw / Mga bombilya at lampara na LED	NBG	9			
	Mga bota	Goma	BG	8		
		Plastik	NBG	9		
	Mga bote ng ketchup	BG	8			
	Mga bote ng mainit na tubig	Metal	ECM	5		
		Plastik / Ceramic	NBG	9		
	Mga bote ng sanggol	NBG	9			
	Mga boteng kristal	Mga kosmetiko, panlutong langis, panimpla, sake, atbp.	CR	7	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.	
		Mga malabong puting bote	NBG	9		
		Mga takip ng bote	Metal	ECM	5	
			Plastik	PC	4	Kung marumi ang mga ito, banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.
	Mga boteng kristal ng gatas	CR	7	Subukang ibalik ang mga ito sa tindahan kung saan mo binili ang mga ito.		
	Mga boteng kristal ng pestisidyo	NO	16	Konsultahin ang tindahan kung saan mo binili mo ang mga ito.		
	Mga Boteng PET	Mga etiketa	PC	4	Itapon ang mga etiketa na mahirap alisin kasama ng mga boteng PET.	
		Mga pangunahing yunit	PET	5	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig at durugin hangga't maaari.	
Mga takip		PC	4	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.		

	Item	Kategorya	Pahina	Paraan ng Pagtatapon	
M	Mga brick	Koleksiyong pambahay	10	Maaari naming kolektahin ang hanggang 100 kg sa pamamagitan ng serbisyong pagkolekta sa bahay sa halagang 800 yen kada 50 kg. Hindi makokolekta o mapopreseso ang mga item na inalis ng mga kontralista.	
		Mga brush ng buhok	Kahoy	BG	8
	Plastik		NBG	9	
	Mga bubong na tisa	Koleksiyong pambahay	10	Maaari naming kolektahin ang hanggang 100 kg sa pamamagitan ng serbisyong pagkolekta sa bahay sa halagang 800 yen kada 50 kg. Hindi makokolekta o mapopreseso ang mga item na inalis ng mga kontralista.	
		NBG	9		
	Mga calculator	SHA	12	Alisin ang mga baterya.	
	Mga camera na gumagamit ng film	NBG	9	Alisin ang mga baterya.	
	Mga card na pangnegosyo	CR	6		
	Mga cartridge ng ink	Iba pang panlabas na bahagi	12	Dalhin ang mga ito sa kahon ng pagkolekta ng cartridge ng ink.	
	Mga cassette na gas cylinder	Mga pangunahing yunit	ECM	5	Gamitin ang laman at itapon ang mga ito nang hindi nilalagyan ang mga ito ng mga butas.
		Mga takip	PC	4	
	Mga cassette tape	BG	8	Itapon ang mga case bilang hindi nasusunog na basura.	
	Mga CD	NBG	9	Kasama ang mga case. Itapon ang mga etiketa at iba pang papel bilang mga nareresiklo na kinokolekta sa komunidad.	
	Mga CD player	NBG	9		
	Mga corrugated na sheet	Metal	ECM (!)	5 10	Hindi makokolekta o mapopreseso ang anumang nauugnay sa gawaing konstruksiyon.
		Plastik	NBG (!)	9 10	Hindi makokolekta o mapopreseso ang anumang nauugnay sa gawaing konstruksiyon.
	Mga damit-pampaligo	BG	8	Hindi nareresiklo.	
	Mga de-kuryenteng kumot	NBG (!)	9 10		
	Mga de-kuryenteng pang-ahit	NBG	9		
	Mga de-kuryenteng wheelchair	LGI	10	Alisin ang mga baterya.	
	Mga de-motor na bisikleta (mga scooter)	NO	16	Konsultahin ang tindahan kung saan mo binili mo ang mga ito.	
	Mga desk	LGI	10		
	Mga device para sa kagandahan	NBG	9	Alisin ang mga baterya. Kung mahirap na pasukin ang mga baterya para alisin ang mga ito, dalhin ang mga item sa isang kahon ng pagkolekta ng maliit na kasangkapang pambahay.	
	Mga diaper na gawa sa papel	BG	8	I-flush ang anumang dumi sa inidoro.	
	Mga digital camera	SHA	12	Alisin ang mga baterya.	
	Mga dishwasher at dryer	LGI	10		
	Mga down jacket	BG	8	Hindi nareresiklo.	
	Mga dumbbell (metal)	ECM (!)	5 10		
	Mga dumi ng alagang hayop	BG	8	Ibalot ang mga ito sa papel o ibang materyal at ilagay ang mga ito sa isang bag.	
	Mga durog na bato	Koleksiyong pambahay	10	Maaari naming kolektahin ang hanggang 100 kg sa pamamagitan ng serbisyong pagkolekta sa bahay sa halagang 800 yen kada 50 kg. Hindi makokolekta o mapopreseso ang mga item na inalis ng mga kontralista.	
		NBG	9		
	Mga duyan (kagamitan sa laruan sa bahay)	LGI	10		
	Mga DVD/Blu-ray disc	NBG	9	Kasama ang mga case. Itapon ang mga etiketa at iba pang papel bilang mga nareresiklo na kinokolekta sa komunidad.	
	Mga DVD/Blu-ray player	NBG	9		
	Mga diyaryo	CR	6	Ilati ang mga ito gamit ang pisi sa buhol na hugis krus kasama ng mga polyeto.	
	Mga earbud	NBG	9		
	Mga elektronikong diksyunaryo	SHA	12	Alisin ang mga baterya.	
	Mga elektronikong organ / Mga digital na piano	NBG (!)	9 10		
	Mga elektronikong sigarilyo	NBG	9	Alisin ang mga baterya. Kung mahirap na pasukin ang mga baterya para alisin ang mga ito, dalhin ang mga item sa isang kahon ng pagkolekta ng maliit na kasangkapang pambahay.	
	Mga espongha	NBG	9		
	Mga estatwa sa paggupit ng buhok	NBG	9		
	Mga extension cord	NBG	9	Putulin ang mga ito sa haba na 2 metro o mas maikli.	
	Mga fan heater (kerosene / gas)	NBG (!)	9 10	Ubusin ang gatong.	
	Mga fan na pambintana	LGI	10		
	Mga felt-tip pen	NBG	9		
Mga fire extinguisher	NO	16	Konsultahin ang tindahan kung saan mo binili mo ang mga ito.		
Mga fixture ng ilaw	NBG (!)	9 10	Tanggalin ang mga fluorescent na tubo.		
Mga floppy disk	NBG	9			

	Item	Kategorya	Pahina	Paraan ng Pagtatapon		
M	Mga fluorescent tube	CR	7	Ibalot ang mga nabasag na item sa matibay na papel, isulat kung ano ang nasa loob ng papel, at itapon ang mga ito bilang hindi nasusunog na basura.		
	Mga futon	LGI	10	Itapon ang mga ito bilang nasusunog na basura kapag kasya ang mga ito sa nakatalagang mga bag ng basura, o kapag dinala mo ang mga ito nang direkta sa Sentrong Pangkapoligiran.		
	Mga game console / Mga console ng larong elektroniko	SHA	12	Alisin ang mga baterya.		
	Mga gas cylinder	NO	16	Konsultahin ang tindahan kung saan mo binili mo ang mga ito.		
	Mga gas range na tabletop	NBG (!)	9	Hindi makokolekta o mapopreseso ang mga item na inalis ng mga kontralista.		
	Mga gas stove / Range (para gamitin sa bahay)	NBG (!)	9	Hindi makokolekta o mapopreseso ang mga item na inalis ng mga kontralista.		
	Mga gitara	NBG (!)	9			
	Mga glow starter	NBG	9			
	Mga gomang guwantes	BG	8			
	Mga gulong	Para sa mga bisikleta	BG	8		
		Para sa mga kotse at motorsiklo	NO	16	Konsultahin ang tindahan kung saan mo binili mo ang mga ito.	
	Mga gunting	NBG	9	Ibalot ang mga ito sa matibay na papel at isulat kung ano ang nasa loob ng papel.		
	Mga guwantes	BG	8			
	Mga hagdang tiklupin (metal)	ECM (!)	5	10		
	Mga handang kainin na pakete ng pagkain	BG	8			
	Mga handbag / Mga shoulder bag	Balat / Tela	BG	8	Itapon ang mga bahaging metal na madaling maalis bilang hindi nasusunog na basura.	
		Hindi balat o tela	NBG	9		
	Mga hanger	NBG	9			
	Mga hayop na pinalamanan	Mga palaman na bead	NBG (!)	9	10	Marahang basain ang mga bead gamit ang tubig para hindi kumalat ang mga ito.
		Mga palaman na bulak	BG (!)	8	10	
		Mga palaman na espongha	NBG (!)	9	10	
	Mga headphone	NBG	9		Alisin ang mga baterya. Kung mahirap na pasukin ang mga baterya para alisin ang mga ito, dalhin ang mga item sa isang kahon ng pagkolekta ng maliit na kasangkapang pambahay.	
	Mga helmet	NBG	9			
	Mga hirlinggilya / Mga karayom na pang-niksyon (para sa medikal na pangangalaga sa bahay)	NO	-		Ibalik ang mga ito sa iyong provider ng pangangalaga ng kalusugan.	
	Mga hose	Goma	BG	8	Putulin ang mga ito sa haba na 2 metro o mas maikli.	
		Plastik	NBG	9		
	Mga humidifier	NBG (!)	9	10		
	Mga imbakan na sisidlan ng gawa sa plastik	NBG (!)	9	10		
	Mga instant ramen	Mga panakip	Papel	BG	8	
			Plastik	PC	4	
		Mga sisidlan	Papel	BG	8	
			Plastik	PC	4	Barlwan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.
		Mga supot ng sopas at panimla	BG	8		
	Panlabas na plastik na film	PC	4			
	Mga kabibi	BG	8		Dapat sunugin para sa mga kadahilanang pangkalinisan.	
	Mga kadenang panggulong	Hindi metal	NBG	9		
		Metal	ECM (!)	5	10	
	Mga kagamitan sa golf	Mga bag	LGI	10	Tinutukoy ang isang set bilang mga golf club at golf bag.	
		Mga bola	BG	8		
		Mga club	LGI	10	Tinutukoy ang isang set bilang mga golf club at golf bag.	
	Mga kaha-de-yero	Di-nasusunog	NO	16	Konsultahin ang tindahan kung saan mo binili mo ang mga ito.	
		Nabubuhat	ECM (!)	5	10	
	Mga kahon na imbakan ng damit	Metal	ECM (!)	5	10	
		Papel	CR	6	Alisin ang mga hawakan o metal na bahagi. Patagin ang mga ito at itali gamit ang pisi sa buhol na hugis krus.	
		Plastik	NBG (!)	9	10	

	Item	Kategorya	Pahina	Paraan ng Pagtatapon		
M	Mga kahon ng insenso na gawa sa papel	BG	8	Hindi maireresiklo dahil sa amoy.		
	Mga kahon ng gargada sa ibabaw ng bubong (gamit para sa mga pribadong sasakyan)	LGI	10			
	Mga kahon ng sabon na gawa sa papel	BG	8	Hindi maireresiklo dahil sa amoy.		
	Mga kahon ng serbesa	NO	-	Konsultahin ang tindahan kung saan mo binili mo ang mga ito.		
	Mga kahoy / Pinutol na sanga	BG	8	Putulin ang mga ito sa habang 60 cm o mas maikli at kapal na 15 cm o mas manipis. Kung mayroon kang mahigit sa tatlong bag ng mga ito, o napakahaba ng mga ito para magkasya sa mga nakatalagang bag ng basura, dalhin nang direkta ang mga ito sa Sentrong Pangkapoligiran (dapat putulin sa haba na 2 metro o mas maikli at kapal na 15 cm o mas manipis).		
	Mga kalat ng alagang hayop at mga pad na pansanay	BG	8	Mangyaring alisin ang mga dumi at ibalot ang mga ito sa papel o ibang materyal, at pagkatapos itagay ang mga ito sa isang bag.		
	Mga kalderong aluminyo para sa udon, atbp.	NBG	9			
	Mga kama (naa-adjust / para sa pangmatagalang pangangalaga)	LGI	10			
	Mga kamiseta	CR	7	Itali ang mga ito gamit ang pisi sa buhol na hugis krus o itagay ang mga ito sa isang bag. Itapon ang marumi o punit gaya ng nasusunog na basura.		
	Mga kandila	BG	8			
	Mga kantina	Metal	ECM	5	Itapon ang mga takip na plastik bilang hindi nasusunog na basura.	
		Plastik	NBG	9		
	Mga kapote	NBG	9			
	Mga karayom	NBG	9	Ibalot ang mga ito sa matibay na papel at isulat kung ano ang nasa loob ng papel.		
	Mga karayom na panahi	NBG	9	Ibalot ang mga ito sa matibay na papel at isulat kung ano ang nasa loob ng papel.		
	Mga karete ng extension cord	Mga kable	NBG	9	Putulin ang mga ito sa haba na 2 metro o mas maikli.	
		Mga pangunahing yunit	NBG (!)	9	10	
	Mga karton na papel	Panloob na pilak	BG	8	Hindi nareresiklo.	
		Panloob na puti	CR	6	Barlwan at tuyuin ang mga ito, putulin ang mga ito para buksan at itali gamit ang pisi sa buhol na hugis krus.	
	Mga karton ng gatas	CR	6	Barlwan at tuyuin ang mga ito, putulin ang mga ito para buksan at itali gamit ang pisi sa buhol na hugis krus.		
	Mga karton ng itlog	Papel	CR	6		
		Plastik	PC	4		
	Mga kasuotang pangnegosyo	CR	7	Itali ang mga ito gamit ang pisi sa buhol na hugis krus o itagay ang mga ito sa isang bag. Itapon ang marumi o punit gaya ng nasusunog na basura.		
	Mga katalogo	CR	6	Itali ang mga ito gamit ang pisi sa buhol na hugis krus.		
	Mga kawali	ECM	5	Hindi na kailangang alisin ang mga hawakan.		
	Mga kawayang pantuhog	BG	8	Ibalot ang mga ito sa matibay na papel at isulat kung ano ang nasa loob ng papel.		
	Mga keyboard	Mga instrumentong pangmusika	NBG (!)	9	10	
		Para sa mga PC	NBG	9	Kokolektahin ng mga tagagawa ang mga item na kasama ng pangunahing yunit ng PC sa oras ng pagbili.	
	Mga krayola	BG	8			
	Mga kumot	CR	7	Itali ang mga ito gamit ang pisi sa buhol na hugis krus o itagay ang mga ito sa isang bag. Itapon ang marumi o punit gaya ng nasusunog na basura.		
	Mga kumot para sa piknik	NBG	9	Putulin ang mga ito sa haba na 2 metro2 o mas maikli.		
	Mga kurdon ng kuryente	NBG	9	Putulin ang mga ito sa haba na 2 metro o mas maikli.		
	Mga kurtina	CR	7	Itali ang mga ito gamit ang pisi sa buhol na hugis krus o itagay ang mga ito sa isang bag. Itapon ang marumi o punit gaya ng nasusunog na basura.		
	Mga kuskusan ng paa	BG	8			
	Mga kutsara / Tinidor	Metal	ECM	5	Hindi na kailangang alisin ang mga hawakan.	
		Plastik	NBG	9		
	Mga kutsilyo sa kusina	NBG	9	Ibalot ang mga ito sa matibay na papel at isulat kung ano ang nasa loob ng papel.		
	Mga kutson	LGI	10	Hindi makokolekta o mapopreseso ang mga item na inalis ng mga kontralista.		
	Mga lababo	LGI	10			
	Mga lampara para sa mesa	NBG	9			
	Mga langis na panluto	BG	8	Gumamit ng tela o papel para ibabad ang mga ito, o patgasin ang mga ito gamit ang mga pampalapot at balutin ito sa papel. Maaaring dalhin ang mga ito sa isang sentro ng pagkolekta para sa mga nareresiklo (gulay lamang; mangyaring tingnan ang p. 15).		



	Item	Kategorya	Pahina	Paraan ng Pagtatapan	
M	Mga laptop	NO	12	Kokolektahin ang mga ito ng mga tagagawa.	
	Mga laruan	Kahoy	BG (!)	8 10	Alisin ang mga baterya.
		Metal / Plastik	NBG (!)	9 10	
	Mga lastiko	BG	8		
	Mga lata	Mga de-latang pagkain	ECM	5	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.
		Mga langis na panluto	ECM	5	Gamitin ang laman at banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.
		Mga lata ng pintura	ECM	5	Ubusin ang laman.
		Mga latang aluminyo/bakal	ECM	5	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.
		Mga spray can	ECM	5	Gamitin ang laman at itapon ang mga ito nang hindi nilalagyan ang mga ito ng mga butas.
	Mga lata ng pintura	NO	16	Konsultahin ang tindahan kung saan mo binili mo ang mga ito.	
	Mga latang aluminyo	ECM	5	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.	
	Mga latang bakal (para sa inumin)	ECM	5	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.	
	Mga lente	NBG	9	Alisin ang mga baterya.	
	Mga litrato	BG	8	Hindi nareresiklo.	
	Mga lumang damit	CR	7	Itali ang mga ito gamit ang pisi sa buhol na hugis krus o ilagay ang mga ito sa isang bag. Itapon ang marumi o punit gaya ng nasusunog na basura.	
	Mga lutuan ng bigas	Kaldero (hindi metal)	NBG	9	
		Kaldero (metal)	ECM	5	
		Mga pangunahing yunit	NBG	9	
	Mga magasin	CR	6	Itali ang mga ito gamit ang pisi sa buhol na hugis krus.	
	Mga magnet	NBG	9		
	Mga magnetic card	NBG	9		
	Mga mainit na plato	Mga pangunahing yunit	NBG (!)	9 10	
		Mga piyesa ng plato	ECM (!)	5 10	
	Mga makinang pantahi	May mga pedal ng paa	LGI	10	Hindi makokolekta o mapoproseso ng lungsod ang mga makinang pantahi na pang-industriya.
		Nabubuhay	NBG (!)	9 10	
	Mga makinang pantahi na pang-industriya	NO	-	Konsultahin ang tindahan kung saan mo binili mo ang mga ito.	
	Mga maleta	NBG (!)	9 10		
	Mga mesa	NBG (!)	9 10		
	Mga microwave	NBG (!)	9 10		
	Mga mini stereo system	NBG (!)	9 10		
	Mga mobile phone	SHA	12	Alisin ang mga baterya.	
	Mga mobility scooter	LGI	10	Alisin ang mga baterya.	
	Mga modelong gawa sa plastik	NBG	9		
	Mga monitor (para sa mga PC)	NO	12	Kokolektahin ang mga ito ng mga tagagawa.	
	Mga motorsiklo	NO	16	Konsultahin ang tindahan kung saan mo binili mo ang mga ito.	
	Mga mouse (para sa mga PC)	NBG	9	Kokolektahin ang mga tagagawa ang mga item na kasama ng pangunahing yunit ng PC sa oras ng pagbili.	
	Mga muwebles para sa silid-tanggapan ng opisina	LGI	10	Itinuturing ang isang set bilang isang mesa at isang upuan.	
	Mga nabubuhay na music player	SHA	12	Alisin ang mga baterya.	
	Mga nahahawakan na vacuum cleaner	NBG	9	Alisin ang mga baterya. Kung mahirap na pasukin ang mga baterya para alisin ang mga ito, dalhin ang mga item sa isang kahon ng pagkolekta ng maliit na kasangkapang pambahay.	
	Mga naitatapon ng bag sa pamimili	PC	4		
	Mga naitatapon chopstick	BG	8		
	Mga nalaglag na dahon	BG	8	Kung mayroon kang mahigit sa tatlong bag, dalhin nang direkta ang mga ito sa Sentrong Pangkapaligiran.	
	Mga net na foam para sa prutas, atbp.	PC	4		
	Mga notebook	CR	6	Itali ang mga ito gamit ang pisi sa buhol na hugis krus.	
	Mga orasan	NBG	9	Alisin ang mga baterya.	
	Mga organ (instrumento)	NBG (!)	9 10		
	Mga pakete ng yelo	Mga uri ng kahon	NBG	9	
Mga uri ng supot		BG	8		

	Item	Kategorya	Pahina	Paraan ng Pagtatapan	
M	Mga paketeng bag ng pagkain (plastik)	PC	4	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.	
	Mga pako	NBG	9	Ibalot ang mga ito sa matibay na papel at isulat kung ano ang nasa loob ng papel.	
	Mga pakuluan/pampainit ng tubig	NBG	9		
	Mga palamigan	MR	11	Saklaw ng Batas sa Pagreresiklo ng mga Kasangkapang Pambahay.	
	Mga paleta	Kahoy	BG (!)	8 10	
		Plastik	NBG (!)	9 10	
	Mga paliguan	Bathub/sapin sa shower	Hindi kahoy	NBG (!)	9 10
			Kahoy	BG (!)	8 10
		Mga bathtub	LGI	10	Hindi makokolekta o mapoproseso ang mga item na inalis ng mga kontratista.
		Mga panakip	Hindi kahoy	NBG (!)	9 10
			Kahoy	BG (!)	8 10
	Mga pambomba ng hangin	NBG (!)	9 10		
	Mga pampainit na gawa sa bloke ng uling	NBG	9		
	Mga pampainit ng de-kuryenteng kama	NBG	9		
	Mga pampainit ng kamay (naitatapon)	BG	8		
	Mga pampainit ng langis	LGI	10		
	Mga pampainit ng silid (de-kuryente / gas / kerosene)	NBG (!)	9 10	Ubusin ang gatong at alisin ang mga baterya.	
	Mga pampainit ng tubig (gas / solar / de-kuryente)	NO	-	Konsultahin ang tindahan kung saan mo binili mo ang mga ito.	
	Mga pampalamig ng alek	MR	11	Saklaw ng Batas sa Pagreresiklo ng mga Kasangkapang Pambahay.	
	Mga pampalamig ng tubig	NO	16	Konsultahin ang tindahan kung saan mo binili mo ang mga ito.	
	Mga pamutol ng kahon	Mga blade	NBG	9	Ibalot ang mga ito sa matibay na papel at isulat kung ano ang nasa loob ng papel.
		Mga pangunahing yunit	NBG	9	
	Mga panali na polypropylene	NBG	9	Putulin ang mga ito sa haba na 2 metro o mas maikli, Gayunman, hindi makokolekta o mapoproseso ang mga ginagamit sa negosyo.	
	Mga panangga sa bagyo	LGI	10		
	Mga panapin sa kusina	BG	8		
	Mga pang-ahit	NBG	9	Ibalot ang mga ito sa matibay na papel at isulat kung ano ang nasa loob ng papel.	
	Mga pangkuskos na brush	Hemp palm	BG	8	
		Metal	ECM	5	
		Plastik / Espongha	NBG	9	
	Mga pangplanta ng pantalon	LGI	10		
	Mga panlinis ng hangin	NBG (!)	9 10		
	Mga pansapin	Mga palaman na bead	NBG (!)	9 10	Marahang basain ang mga bead gamit ang tubig para hindi kumalat ang mga ito.
		Mga palaman na bulak	BG (!)	8 10	
		Mga palaman na espongha	NBG (!)	9 10	
	Mga pansindi	NBG	9	Ubusin ang lahat ng gas sa loob.	
	Mga pantalip	Film	NBG	9	
		Mga pangunahing yunit	BG	8	
	Mga pantuyo ng buhok	NBG	9		
	Mga pantuyo ng damit (may function na pantuyo lamang)	MR	11	Saklaw ng Batas sa Pagreresiklo ng mga Kasangkapang Pambahay.	
	Mga pantuyo ng futon	NBG (!)	9 10		
	Mga papel na baso at plato	BG	8	Hindi nareresiklo.	
	Mga papel na walang carbon	BG	8	Hindi nareresiklo.	
	Mga papel ng paglilipet ng karbon	BG	8	Hindi nareresiklo.	
	Mga paputok	BG	8	Basain ang mga ito ng tubig para hindi masunog ang mga ito.	
	Mga paso	Lalagyang luwad	NBG	9	Ibalot ang mga nabasag na item sa matibay na papel at isulat kung ano ang nasa loob ng papel.
		Metal	ECM	5	Hindi na kailangang alisin ang mga hawakan.
	Mga paso ng bulaklak	PC	4	Linisin ang anumang dumi at iba pang dumi.	
Mga paso ng halaman	NBG (!)	9 10			
Mga payong	NBG (!)	9 10			
Mga PC	NO	12	Kokolektahin ang mga ito ng mga tagagawa.		

Item	Kategorya	Pahina	Paraan ng Pagtatapon	
Mga permanenteng pangmarka	NBG	9		
Mga pestisidyo	NO	16	Konsultahin ang tindahan kung saan mo binili mo ang mga ito.	
Mga pinagkakabit na banig	EVA na resin	BG (!)	8 10	
	Hindi EVA na resin	NBG (!)	9 10	
Mga pinagsama-samang sistema sa kusina	NO	-	Kumonsulta sa iyong kontratista.	
Mga pinainit na alpombra	NBG (!)	9 10		
Mga pinto na akordiyon	LGI	10		
Mga pintura	NO	16	Konsultahin ang tindahan kung saan mo binili mo ang mga ito.	
Mga pira-pirasong gulay	BG	8	Lubusang tuyuin ang mga ito.	
Mga piyano	NO	16	Konsultahin ang tindahan kung saan mo binili mo ang mga ito.	
Mga piyesa ng bisikleta	Mga gulong	Hindi metal	NBG (!)	9 10
		Metal	ECM (!)	5 10
	Mga gulong / Panloob na tubo	BG	8	
Mga piyesa ng sasakyang (gamit para sa mga pribadong sasakyang)	Iba pang panlabas na bahagi	NO	-	Konsultahin ang tindahan kung saan mo binili mo ang mga ito.
	Mga gulong	ECM (!)	5 10	Hindi makokolekta o mapoproseso ang mga gulong. Konsultahin ang tindahan kung saan mo binili mo ang mga ito.
	Mga manibela	NBG	9	Hindi makokolekta o mapoproseso ang mga manibelang may nakakabit na mga airbag.
	Mga tambutso	LGI	10	
	Mga upuan	LGI	10	Hindi makokolekta o mapoproseso ang mga upuang may nakakabit na mga airbag.
Mga planter	NBG (!)	9 10		
Mga plantsa	NBG	9		
Mga plantsahan	NBG (!)	9 10		
Mga plastik na sheet	NBG	9	Putulin ang mga ito sa haba na 2 metro2 o mas maikli.	
Mga plastik para sa agrikultura	NO	-	Konsultahin ang tindahan kung saan mo binili mo ang mga ito.	
Mga player ng rekord	NBG (!)	9 10		
Mga polyeto	CR	6	Itali ang mga ito gamit ang pisi sa buhol na hugis krus.	
Mga polyeto (leaflet)	CR	6	Itali ang mga ito gamit ang pisi sa buhol na hugis krus.	
Mga portable na sistema ng nabigasyon ng kotse	SHA	12	Alisin ang mga baterya.	
Mga posporo	BG	8	Basain ang mga ito ng tubig para hindi masunog ang mga ito.	
Mga postcard	CR	6		
Mga printer	NBG (!)	9 10		
Mga produktong ang enamel ay porselana	ECM	5		
Mga produktong gumagamit ng mga chlorofluorocarbon	NO	16	Konsultahin ang tindahan kung saan mo binili mo ang mga ito.	
Mga produktong kongkreto	Koleksiyong pambahay	10	Maaari naming kolektahin ang hanggang 100 kg sa pamamagitan n serbisyong pagkolekta sa bahay sa halagang 800 yen kada 50 kg. Hindi makokolekta o mapoproseso ang mga item na inalis ng mga kontratista.	
Mga produktong kristal na hindi tinatablan ng init	NBG	9		
Mga produktong para sa kalinisan ng babae	BG	8		
Mga produktong pinaiinit na tabako	NBG	9	Alisin ang mga baterya. Kung mahirap na pasukin ang mga baterya para alisin ang mga ito, dalhin ang mga item sa isang kahon ng pagkolekta ng maliit na kasangkapang pambahay.	
Mga produktong silicone	NBG	9		
Mga produktong yari sa balat	BG	8	Itapon ang mga bahaging metal na madaling maaalis bilang hindi nasusunog na basura.	
Mga propane na gas cylinder	NO	16	Konsultahin ang tindahan kung saan mo binili mo ang mga ito.	
Mga rack para sa pagtuyo ng damit (mga konkretong bahagi)	Koleksiyong pambahay	10	Maaari naming kolektahin ang hanggang 100 kg sa pamamagitan ng serbisyong pagkolekta sa bahay sa halagang 800 yen kada 50 kg. Hindi makokolekta o mapoproseso ang mga item na inalis ng mga kontratista.	
Mga radyo / Mga radio cassette player	NBG (!)	9 10	Alisin ang mga baterya.	
Mga rekord (mga LP)	Mga disc	NBG	9	
	Mga jacket (papel)	CR	6	Itali ang mga ito gamit ang pisi sa buhol na hugis krus.
Mga remote control	NBG	9	Alisin ang mga baterya. Kung mahirap na pasukin ang mga baterya para alisin ang mga ito, dalhin ang mga item sa isang kahon ng pagkolekta ng maliit na kasangkapang pambahay.	
Mga resibo	Hindi thermal na papel	CR	6	
	Thermal na papel	BG	8	Hindi nareresiklo.

Item	Kategorya	Pahina	Paraan ng Pagtatapon		
Mga sabon na nag-aalis ng halumigmig	NBG	9	Alisin ang anumang tubig. Kung mayroon itong marka ng plastik, itapon ang mga ito bilang mga sisidlan at pampakete na plastik.		
Mga safety shoes	NBG	9	Hindi makokolekta o mapoproseso ang mga ginagamit sa negosyo.		
Mga salamin	CR (!)	7 10	Ibalot ang mga nabesag na item sa matibay na papel, isulat kung ano ang nasa loob ng papel, at itapon ang mga ito bilang hindi nasusunog na basura.		
Mga salamin sa mata	NBG	9			
Mga sampayan	LGI	10			
Mga sandalyas	Balat / Goma	BG	8	Itapon ang mga bahaging metal na madaling maaalis bilang hindi nasusunog na basura.	
	Hindi balat o goma	NBG	9		
Mga sangkalan	Kahoy	BG	8		
	Plastik	NBG	9		
Mga sapatos	Balat / Tela / Goma / Kahoy	BG	8		
	Plastik	NBG	9		
Mga sapin	CR	7	Itali ang mga ito gamit ang pisi sa buhol na hugis krus o lagay ang mga ito sa isang bag. Itapon ang marumi o punit gaya ng nasusunog na basura.		
Mga sapin na pansahig	Mga palaman na buak	BG (!)	8 10		
	Mga palaman na espongha	NBG (!)	9 10		
Mga sash ng kimono	BG	8	Hindi nareresiklo. Putulin ang mga ito sa haba na 2 metro o mas maikli.		
Mga satchel	Balat / Tela	BG (!)	8 10	Itapon ang mga bahaging metal na madaling maaalis bilang hindi nasusunog na basura.	
	Hindi balat o tela	NBG (!)	9 10		
Mga scanner	NBG (!)	9 10			
Mga screen ng bintang	LGI	10			
Mga selyadong postcard	BG	8	Hindi nareresiklo.		
Mga sepilyo	NBG	9			
Mga set ng silid-kainan	LGI	10	Itinuturing ang isang set bilang isang mesa at isang upuan.		
Mga sheet ng cellophane	NBG	9	Hindi nareresiklo.		
Mga shichirin na pang-ihaw	NBG (!)	9 10			
Mga sigarilyo	Mga kahong walang laman	CR	6		
	Panlabas na plastik na film	PC	4		
	Upos ng sigarilyo / Plastik na papel	BG	8		
Mga silya	LGI	10			
Mga sinturon	Balat / Tela	BG	8	Itapon ang mga bahaging metal na madaling maaalis bilang hindi nasusunog na basura.	
	Hindi balat o tela	NBG	9		
Mga sisidlan na lunch box mula sa convenience store	Mga chopstick	BG	8		
	Mga kutsara / Tinidor	NBG	9		
	Mga sisidlan na plastik	PC	4	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.	
	Panlabas na plastik na film	PC	4		
Mga sisidlan ng detergent	Mga panukat na kutsara	NBG	9		
	Mga sisidlan na plastik	PC	4	Gamitin ang laman at banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.	
	Mga sisidlan ng papel	BG	8	Hindi maireresiklo dahil sa amoy.	
	Mga takip (plastik)	PC	4	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.	
Mga sisidlan ng gamot	Indibidwal na mga pakete ng tablet	Papel	BG	8	Hindi nareresiklo.
		Plastik	PC	4	
	Mga blister pack	PC	4		
	Mga boteng kristal	CR	7	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig. Dapat itapon ang mga sisidlan ng pangdisimpekta bilang hindi nasusunog na basura.	
Mga sisidlan ng instant na kape	Mga panlabas na papel na kahon	CR	6		
	Mga sisidlan na plastik	PC	4	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig. Dapat itapon ang mga sisidlan ng pangdisimpekta bilang hindi nasusunog na basura.	
	Mga boteng kristal	CR	7	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.	
	Mga sisidlan ng papel	BG	8	Hindi maireresiklo dahil sa amoy.	
	Mga takip (plastik)	PC	4		

	Item	Kategorya	Pahina	Paraan ng Pagtatapon		
M	Mga sisidlan ng jam	Mga boteng kristal	CR	7	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.	
		Mga panakip	Metal	ECM	5	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.
			Papel	BG	8	Hindi nareresikko.
	Mga sisidlan ng papal	BG	8	Hindi nareresikko.		
	Mga sisidlan ng kosmetiko	Mga boteng kristal	CR	7	Gamitin ang laman at banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig. Itapon ang malalabong puting bote bilang hindi nasusunog na basura.	
		Mga compact	NBG	9		
		Mga sisidlan na plastik	PC	4	Gamitin ang laman at banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.	
		Mga takip (plastik)	PC	4		
	Mga tubo	BG	8			
	Mga sisidlan ng margarina na gawa sa plastik	PC	4	Ubusin ang laman at banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig o punasan ang mga ito para malinis.		
	Mga sisidlan ng meryenda	Mga kahong gawa sa papel	CR	6	Ilagay ang mga ito sa isang papel na bag o ibalot ang mga ito at itali gamit ang pisi sa buhol na hugis krus.	
		Mga lata	ECM	5		
		Plastik	PC	4	Dapat linisin.	
	Mga sisidlan ng mga sawsawan	Mga boteng kristal	CR	7		
		Mga sisidlan na plastik	PC	4	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.	
		Mga takip (plastik)	PC	4		
	Mga sisidlan ng mirin	Mga boteng kristal	CR	7		
		Mga Boteng PET	PET	5	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.	
		Mga takip (plastik)	PC	4		
	Mga sisidlan ng natto	Papel / Straw	BG	8		
		Sarsa / Mga pakete ng mustard	BG	8		
		Styrofoam	BG	8		
	Mga sisidlan ng pudding	Mga panakip	Aluminyo	NBG	9	
			Papel	BG	8	
		Mga sisidlan na plastik	Plastik	PC	4	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.
			PC	4		
	Mga sisidlan ng pulbos na gatas	Mga lata	ECM	5	Gamitin ang laman at banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.	
		Mga panukat na kutsara	NBG	9		
		Mga takip (plastik)	PC	4		
	Mga sisidlan ng sake	Mga bote at tasang kristal	CR	7	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.	
		Mga Boteng PET	PET	5	Tanggalin ang mga takip.	
		Mga karton na papel	CR	6	Hindi maaaring iresikko ang mga bagay na pilak ang loob, kaya itapon ang mga ito bilang nasusunog na basura.	
		Mga sisidlan na plastik	PC	4	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.	
		Mga takip	Metal	ECM	5	
	Plastik		PC	4		
	Mga sisidlan ng serbesa	Mga boteng kristal	CR	7	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig. Ibalik ang mga bote na maaaring ibalik sa tindahan kung saan mo binili ang mga ito.	
		Mga lata / Mga hinihlang tab	ECM	5	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.	
		Mga takip ng bote ng serbesa	ECM	5		
	Mga sisidlan ng shampoo at conditioner	Mga bote	PC	4	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.	
		Mga pakete ng pang-refill	BG	8		
	Mga sisidlan ng toyo	Mga boteng kristal	CR	7	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.	
		Mga Boteng PET	PET	5	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig at durugin.	
		Mga sisidlan na plastik	PC	4	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.	
		Mga takip (plastik)	PC	4		
	Mga sisidlan ng yogurt	Mga panakip	Aluminyo	NBG	9	
Papel			BG	8		
Plastik			PC	4		
Papel		BG	8			
Plastik		PC	4	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.		
Mga slide (kagamitang laruan sa bahay)	LGI	10				
Mga smartphone	SHA	12				

	Item	Kategorya	Pahina	Paraan ng Pagtatapon		
M	Mga sobre	Papel	CR	6		
		Plastik	NBG	9		
	Mga sofa	LGI	10	Aksyunan sa indibiduwal na bahagi ang mga bagay na maaaring hatiin.		
	Mga sofa bed	LGI	10			
	Mga spray can	ECM	5	Gamitin ang laman at itapon ang mga ito nang hindi nilalagyan ang mga ito ng mga butas.		
	Mga stand ng TV	LGI	10			
	Mga staple	NBG	9	Ibalot ang mga ito sa matibay na papel at isulat kung ano ang nasa loob ng papel.		
	Mga stereo system	NBG (!)	9 10			
	Mga straw	NBG	9			
	Mga stroller	LGI	10			
	Mga surfboard	LGI	10			
	Mga sweater	CR	7	Itali ang mga ito gamit ang pisi sa buhol na hugis krus o ilagay ang mga ito sa isang bag. Itapon ang marumi o punit gaya ng nasusunog na basura.		
	Mga tablet	NBG	9	Alisin ang mga baterya. Kung mahirap na pasukin ang mga baterya para alisin ang mga ito, dalhin ang mga item sa isang kahon ng pagkolekta ng maliit na kasangkapang pambahay. Para sa mga item na may marka ng PC, humiling ng pagkolekta mula sa tagagawa, sa serbisyong tagapaghatid, atbp.		
				Hindi na kailangang alisin ang mga hawakan.		
	Mga tangke ng gas na polyethylene	NBG (!)	9 10	Ubusin ang laman.		
	Mga tangke ng isda	NBG (!)	9 10			
	Mga tapon ng bote	BG	8			
	Mga tasa / Baso	NBG	9	Ibalot ang mga nabasag na item sa matibay na papel at isulat kung ano ang nasa loob ng papel.		
	Mga tasa ng tsaa	NBG	9	Ibalot ang mga nabasag na item sa matibay na papel at isulat kung ano ang nasa loob ng papel.		
	Mga tatami na banig	LGI	10	Hindi makokolekta o mapapreso ang mga item na inalisan ng mga kontratista.		
	Mga telepono	NBG	9			
	Mga termometro ng temperatura ng katawan	Elektroniko	NBG	9	Alisin ang mga baterya.	
		Mercury	CR	7	Ibalot ang mga nabasag na item sa matibay na papel, isulat kung ano ang nasa loob ng papel, at itapon ang mga ito bilang hindi nasusunog na basura.	
	Mga timba	Metal	ECM (!)	5 10		
		Plastik	NBG (!)	9 10		
	Mga timbangan ng katawan	NBG	9	Alisin ang mga baterya. Kung mahirap na pasukin ang mga baterya para alisin ang mga ito, dalhin ang mga item sa isang kahon ng pagkolekta ng maliit na kasangkapang pambahay.		
	Mga tirang pagkain	BG	8	Lubusang tuyuin ang mga ito.		
	Mga tisyu	Mga bahagi ng plastik na film	PC	4		
		Mga kahong gawa sa papel	CR	6		
		Nilalaman	BG	8		
	Mga toaster	NBG	9			
	Mga tolda	Mga poste	Hindi metal	NBG (!)	9 10	
			Metal	ECM (!)	5 10	
		Tela	NBG	9	Putulin ang mga ito sa haba na 2 metro2 o mas maikli.	
	Mga tray (para sa pagkain)	PC	4	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig. Kokolektahin ang mga ito ng ilang tindahan.		
	Mga tricycle	LGI	10			
	Mga tubo (wasabi paste, atbp.)	BG	8			
	Mga tubo ng mayonnaise	BG	8			
	Mga tubo ng pandikit	Metal	NBG	9	Ubusin ang laman.	
		Plastik	BG	8	Ubusin ang laman.	
	Mga tubo ng pintura	Metal	NBG	9	Ubusin ang laman.	
		Plastik	BG	8	Ubusin ang laman.	
	Mga tubo ng toothpaste	BG	8			
	Mga turnilyo	NBG	9	Ibalot ang mga ito sa matibay na papel at isulat kung ano ang nasa loob ng papel.		
	Mga tuwalya / Towelket	CR	7	Itali ang mga ito gamit ang pisi sa buhol na hugis krus o ilagay ang mga ito sa isang bag. Itapon ang marumi o punit gaya ng nasusunog na basura.		
Mga TV	MR	11	Saldaw ng Batas sa Pagproseso ng mga Kasangkapang Pambahay. Hindi saklaw ang mga TV na rear-projection.			

	Item	Kategorya	Pahina	Paraan ng Pagtatapon	
M	Mga unan	Mga katawan ng buckwheat, atbp.	BG	8	
		Polyurethane, plastik, atbp.	NBG	9	
	Mga unicycle	LGI	10		
	Mga upuan na pangmasahe	LGI	10		
	Mga upuan ng kotse / Upuan ng bata	NBG (!)	9	10	
	Mga upuan sa inidoro	NBG	9		
	Mga upuang walang paa	Hindi kahoy	NBG (!)	9	10
		Kahoy	BG (!)	8	10
	Mga vacuum cleaner	NBG (!)	9	10	
	Mga VCR	NBG (!)	9	10	
	Mga VHS tape at	BG	8	Itapon ang mga case bilang hindi nasusunog na basura.	
	Mga video camera	SHA	12	Alisin ang mga baterya.	
	Mga washing machine	MR	11	Saklaw ng Batas sa Pagresesiko ng mga Kasangkapang Pambahay.	
	Mga waterbed	NO	-	Konsultahin ang tindahan kung saan mo binili mo ang mga ito.	
	Mga wheelchair	LGI	10		
	Mga word processor (device)	NBG (!)	9	10	
	Muwebles	LGI	10		
	O	Oxygen absorber	BG	8	
P	Palarang aluminyo	Mga kahong gawa sa papel	CR	6	
		Mga tubo	CR	6	
		Palara	NBG	9	
	Pambalot na papel	CR	6	Itapon ang mga pambalot na papel na ginamit para sa mga copy paper bilang nasusunog na basura kung may papel na marka ito.	
	Pambalot na plastik	Mga kahong gawa sa papel	CR	6	Alisin ang mga blade.
		Mga tubo	CR	6	
		Pambalot para sa gamit sa bahay	NBG	9	
		Pampakete sa mga produktong ibinebenta, atbp.	PC	4	Dapat linisin.
	Pamingwit	Linya	NBG	9	
		Mga kawit sa pamimigwit ng isda / Mga pamain	NBG	9	Ibalot ang mga ito sa matibay na papel at isulat kung ano ang nasa loob ng papel.
		Mga reel / Pampalutang / Pampabigat	NBG	9	
		Rod (Hindi kawayan o kahoy)	NBG (!)	9	10
		Rod (Kawayan / Kahoy)	BG (!)	8	10
	Pampakete ng tofu	PC	4		
	Pampakete/pambalot na plastik para sa prutas at gulay	PC	4	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.	
	Pampalamig (air conditioner)	MR	11	Saklaw ng Batas sa Pagresesiko ng mga Kasangkapang Pambahay.	
	Pampalamig (cool box)	NBG (!)	9	10	
	Pansapin	Papel	BG	8	
Styrofoam		PC	4		

	Item	Kategorya	Pahina	Paraan ng Pagtatapon		
R	Pantaboy sa insekto para sa damit	Mga sisidlan	Papel	BG	8	
			Plastik	NBG	9	
			Nilalaman	BG	8	
	Papel na binalutan ng aluminyo	BG	8	Hindi nareresiklo.		
	Papel na binalutan ng vinyl	BG	8	Hindi nareresiklo.		
	Papel na ibinabad sa langis	BG	8	Hindi nareresiklo.		
	Papel na karbon	BG	8	Hindi nareresiklo.		
	Papel na pinaplantsa upang ilipat ang disenyo	BG	8	Hindi nareresiklo.		
	Papel para sa palikuran	Mga tubo	CR	6		
		Panlabas na pampakete	PC	4		
	Pira-pirasong kahoy mula sa konstruksiyon	NO	-	Kumonsulta sa iyong kontratista.		
	Pisi	Hindi plastik	BG	8	Putulin ang mga ito sa haba na 2 metro o mas maikli.	
		Plastik	NBG	9	Putulin ang mga ito sa haba na 2 metro o mas maikli.	
	Poncho na pangtag-ulan	NBG	9			
	R	Randoseru (backpack)	BG	8		
	S	Salansanan sa bubong (gamit para sa mga pribadong sasakyan)		NBG (!)	9	10
				Koleksiyong pambahay	10	Basain ng tubig ang anumang nasa anyong putbos para hindi ito kumalat. Maaari naming kolektahin ang hanggang 100 kg sa pamamagitan ng serbisyong pagkolekta sa bahay sa halagang 800 yen kada 50 kg. Hindi makokolekta o mapopreso ang mga item na inalis ng mga kontratista.
		Semento				
Seto ware / Palayok		NBG	9	Ibalot ang mga nabasag na item sa matibay na papel at isulat kung ano ang nasa loob ng papel.		
Sisidlan ng mga langis na panluto		Mga boteng kristal	CR	7	Gamitin ang laman at banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.	
		Mga lata	ECM	5	Gamitin ang laman at banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.	
		Mga sisidlan na plastik	PC	4	Gamitin ang laman at banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.	
		Mga takip (plastik)	PC	4	Banlawan nang bahagya ang mga ito gamit ang tubig.	
Software ng laro		NBG	9			
Spray sa buhok		Mga lata	ECM	5	Gamitin ang laman at itapon ang mga ito nang hindi nilalagyan ang mga ito ng mga butas.	
		Mga takip (plastik)	PC	4		
		Panlabas na plastik na film	PC	4		
Styrofoam (pangkutson)		PC	4	Itapon ang mga produktong Styrofoam bilang hindi nasusunog na basura.		
Sulat na pag-aanunsyo		Mga postcard	Mga hindi selyadong postcard	CR	6	
			Mga selyadong postcard	BG	8	Hindi nareresiklo.
		Mga sobre	Papel	CR	6	Itapon ang mga plastik na bintana ng sobre bilang hindi nasusunog na basura.
			Plastik	NBG	9	
T		Tanmono (tradisyonal na kasuotang Hapones)	BG	8	Hindi nareresiklo. Putulin ang mga ito sa haba na 2 metro o mas maikli.	
Tela	BG	8	Putulin ang mga ito sa haba na 2 metro o mas maikli.			
Thermal expansion na papel (Braille na papel)	BG	8	Hindi nareresiklo.			
Thermal na papel	BG	8	Hindi nareresiklo.			
Thumb tacks	NBG	9	Ibalot ang mga ito sa matibay na papel at isulat kung ano ang nasa loob ng papel.			
Tsinelas	BG	8				
U	Uling	BG	8			
uring bombilya na mga fluorescent tube	CR	7	Ibalot ang mga nabasag na item sa matibay na papel, isulat kung ano ang nasa loob ng papel, at itapon ang mga ito bilang hindi nasusunog na basura.			

Makipag-ugnayan sa Amin

52 Aza Rokuchoyama, Oku-cho, Ichinomiya City 491-0201 (Sentrong Pangkapaligiran)

Tungkol sa sistema ng pagresesiko at pag-uuri ng basura (Sangay ng Pamamahala ng Basura)

TEL : 0586-45-5374

Tungkol sa pagkolekta ng mga nareresiklo at basura (Sangay ng Pagkolekta ng Basura)

TEL : 0586-45-7004

Tungkol sa pagdadala ng basura (Sangay ng Pamamahala ng Pasilidad)

TEL : 0586-48-5383